

วางมวกเหล็ก ศูนย์ฝึกกีฬา

กอล์ฟ18หลุม! บอล-เทนนิส แบบมาตรฐาน

กท.จัดใหม่ ให้ศูนย์ฝึกกีฬา
แห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ใช้เป็นศูนย์ฝึกของ 3 กีฬา เต็ม
พื้นที่ความจุ ★ มีต่อหน้า 18

วางมวกเหล็ก ☆ ต่อจากหน้า 17
โดยจะเดินหน้าสร้างศูนย์ฝึกกีฬาครบ 18 หลุม
มาตรฐานตามเดิม มีศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล ซึ่งประกอบด้วยสนามฟุตบอลมาตรฐานและสนามฝึกซ้อม
อีก 6 สนาม และในอีกส่วนคือการจัดพื้นที่สำหรับสนาม
เทนนิส ซึ่งจะมีทั้งคอร์ตดิน คอร์ตหญ้า และคอร์ตปูน
"บิกก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เผย
ตอนนี้ผังการออกแบบต่างๆมีความคืบหน้าไปกว่า
80 เปอร์เซ็นต์แล้ว

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานในการประชุมการ
ดำเนินงานการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล และศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยมีนักคิดพื้นที่
ปานจันทร ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรม
ทางหลวง และพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วม
ประชุมที่อาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการ
การจัดสรรพื้นที่สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬา
กอล์ฟ ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล และศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิส
ซึ่งจะทำการจัดสรรพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึก
กีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก และเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ผู้ว่าการ กทท. กล่าวว่า ในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
มวกเหล็กนี้เราได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ให้มากที่สุด โดยปัจจุบันนี้จะต้องทำภารกิจ
เดิมที่ผูกพันไว้กับกรมทางหลวง นั่นคือการก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลให้สำเร็จตามที่ได้ทำการลงนาม
บันทึกช่วยจำ (เอ็มโอยู) ไว้กับกรมทางหลวง แต่
เนื่องจากระยะเวลานั้นได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปี
แล้วนั้น จึงต้องมีการสำรวจสภาพพื้นที่ใหม่และปรับ
พื้นที่ต่างๆให้เหมาะสม

โดยสิ่งที่ กทท. ต้องเร่งดำเนินการคือความ
ชัดเจนของการกำหนดจุดที่จะดำเนินการสร้างสนาม
กอล์ฟที่จะใช้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแห่งแรก
ในประเทศไทยและในส่วนของการจัดพื้นที่เพื่อทำ
การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ โดยจะเป็น
พื้นที่ที่ได้มาตรฐาน มีสนามฟุตบอลมาตรฐานเดี่ยว
และสนามฝึกซ้อมอีก 6 สนาม และในอีกส่วนคือการ
จัดพื้นที่สำหรับสนามเทนนิส ซึ่งในส่วนของสนาม
เทนนิสนั้นจะเป็นแห่งแรกที่มีคอร์ตดิน คอร์ตหญ้า
และคอร์ตปูนด้วย

โดยทั้ง 3 กีฬานี้ จะเป็นพื้นที่ใหม่ที่ กทท.
จัดสรร และเมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬา
ทั้ง 3 ชนิดนี้เสร็จแล้วนั้น พื้นที่ก็จะเต็มความจุของ
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก โดยสิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการในตอนนี้คือการออกแบบสนามต่างๆให้
ได้มาตรฐาน สนามกอล์ฟจะต้องเป็นสนามกอล์ฟ
จำนวน 18 หลุม ที่ได้มาตรฐานสำหรับรองรับการเล่น
การจัดการแข่งขัน และการฝึกซ้อม สนามฟุตบอล
ก็จะเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานการฝึกซ้อม
ซึ่งจะทำการออกแบบให้เหมาะสมที่สุด โดยในตอนนี้
ผังการออกแบบต่างๆมีความคืบหน้าไปกว่า 80
เปอร์เซ็นต์แล้ว

หลังการประชุม ดร.ก้องศักดิ์ได้ร่วมสำรวจ
พื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก ร่วมกับ
นักคิดพื้นที่ปานจันทร เพื่อสำรวจความเรียบร้อย
ของพื้นที่ในการเตรียมสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ
ในอนาคต